

Số 954 -CV/ĐU

Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  
việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập

*Kính gửi:* Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 56-QĐ/TW về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập (sau đây viết tắt là Quyết định số 56-QĐ/TW) và ngày 03 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập (sau đây viết tắt là Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW).

Qua đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về sơ kết 01 năm thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập theo Quyết định số 56-QĐ/TW, cho thấy bước đầu đã tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức trong việc kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập, tính tự giác và trách nhiệm của những người thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đã được nâng lên; công tác kiểm soát tài sản, thu nhập đã có những tác dụng tích cực, giúp công tác quản lý cán bộ, đảng viên chặt chẽ hơn, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên và việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập vẫn còn những hạn chế, tồn tại, khó khăn như:

- Còn cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc kê khai, công khai bản kê khai, nộp bản kê khai tài sản, thu nhập; chưa triển khai, quán triệt kỹ, sâu các quy định về việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập cho cán bộ, đảng viên; chưa rà soát kỹ khi tiếp nhận, đối chiếu nội dung các bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của cán bộ thuộc diện phải kê khai.

- Nhận thức của người kê khai chưa đầy đủ, chưa nghiên cứu kỹ các quy định, hướng dẫn về kê khai tài sản, thu nhập, vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên kê khai tài sản, thu nhập mang tính hình thức, chưa kê khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác tài sản, thu nhập.

- Các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập còn gặp nhiều lúng túng, khó khăn, vướng mắc trong việc xác định tỷ lệ cán bộ, đảng viên được kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập; việc thực hiện quy trình kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập do chưa có hướng dẫn, dẫn đến quy trình thực hiện chưa thống nhất giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập chưa được thực hiện thường xuyên, chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Để khắc phục các hạn chế, tồn tại, khó khăn nêu trên và đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; thực hiện Công văn số 1476-CV/TU ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện như sau:

### **1. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc**

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Xác định việc thực hiện đúng các quy định về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

- Tăng cường lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm, vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Quyết định số 56-QĐ/TW, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Đưa nội dung kiểm tra, giám sát, thanh tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và kế hoạch thanh tra của chính quyền. Chỉ đạo xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có vi phạm trong việc chậm tổ chức việc kê khai, không kê khai, kê khai không trung thực...

### **2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Đảng ủy Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo**

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm, chủ động rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập: tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu



quả Quyết định số 56-QĐ/TW, Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định liên quan; phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Tăng cường công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát, thanh tra, xác minh tài sản, thu nhập, phải đảm bảo đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, Quyết định số 56-QĐ/TW, Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW và các văn bản, quy định của pháp luật; cơ quan, cán bộ thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập phải công tâm, khách quan, đảm bảo sự công bằng, minh bạch. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện các chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm soát tài sản, thu nhập để khắc phục những hạn chế, bất cập trong triển khai, thực hiện kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

- Chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở, các cơ quan liên quan tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập.

- Phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.

Nơi nhân:

- Như kính gửi,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



*(Handwritten signature)*

**Nguyễn Huỳnh Long**